

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งสำนักงาน กสม. ว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมและพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว มีข้อสรุปขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องและภาพรวมของรัฐธรรมนูญแล้วส่งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. เรื่อง รายงานความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.

๓. เรื่อง การประชุมกรอบความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบการประชุมกรอบความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ซึ่งได้มีการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเตรียมการจัดประชุมประจำปีซึ่งเป็นการประชุมระดับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ ๖ ประเทศ ที่จะจัดขึ้น ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

๔. เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการทำงานร่วมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการทำงานร่วมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมกันแล้วเห็นว่า กสม. น่าจะมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนภาคประชาสังคมในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานตามกระบวนการ UPR กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางอังคณา นีละไพจิตร) จึงขอรับเป็นผู้อำนวยการความสะอาดเรื่องสถานที่ในการจัดประชุมให้กับภาคประชาสังคม

๕. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานผลิตภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “๓ เดซิเบล เสียงที่ไม่ได้ยิน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินงานผลิตภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “๓ เดซิเบล เสียงที่ไม่ได้ยิน” และมอบสำนักงาน กสม. รับความเห็นที่ประชุมดำเนินการต่อไป

๖. เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว มีมติมอบให้คณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศการยกย่องรัฐธรรมนูญและการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสม. ไปปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และขอให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการแจ้งความเห็นและข้อเสนอของสำนักงาน กสม. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป และมอบให้นางเตือนใจ ดีเทศน์ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายสรรพลสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการประจำ กสม. ร่วมกันให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในนามของ กสม.

๗. เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของอนุกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของอนุกรรมการ กรณี นางจินตนา แก้วขาว อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและพลเมือง เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลฎีกาข้อหาบุกรุกและรบกวนการครอบครองที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วมีมติขอให้นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป